



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวันที 3 เดือนกันยายน พ.ศ.2551 หน้า

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

รมด้านภาวะฉุกเฉิน! อธิการบดีม.รัฐ21แห่งลงมติให้ หมัก ยบสภา-ลาออก

โดย มติชน วัน พุธ ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2551 00:00 น.

อธิการบดีมหาวิทยาลัย 21 แห่งมีมติให้สมัคร ยบสภาทันทีแก่วิกฤต-ยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
องค์กรเอกชน-นักวิชาการ-องค์กรสื่อรุมจี้นายกรัฐมนตรีไขก๊อก ประณามมีการสร้างสถานการณ์เพื่อ
สร้างเงื่อนไขใช้พระราชกำหนด



นายสมัคร สุนทรเวช

C:\Documents and Settings\user\My Documents\หัวข่าว.doc 5/9/09/อภิรัฐมนตรี

อธิการบดีรัฐ21 แห่งลงมติให้ หมัก ยบสภา

และส.ส.ของพรรคเป็นการด่วน เพื่อหารือถึงสถานการณ์ดังกล่าวและกำหนดท่าทีของพรรค ที่ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช โดยใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง จากนั้น นายอภิสิทธิ์ แกลงผลการประชุม ว่า พรรคได้ติดตามสถานการณ์และรับทราบข้อเท็จจริงต่างๆ รวมถึงการตัดสินใจของรัฐบาลที่ประกาศ พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน เราจึงขอแสดงท่าทีและจุดยืน ผ่านแถลงการณ์ ดังนี้

1.เราขอแสดงความเสียใจกับความสูญเสียที่เกิดขึ้น กับผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บ รวมถึงครอบครัวของบุคคลเหล่านี้ ดนถือว่าการสูญเสียของทุกคนคือการสูญเสียของคนไทย ไม่ว่าจะเป็น นปช.หรือพันธมิตรฯ และพรรคจะติดตามว่าคนเหล่านี้ได้รับการดูแล การชดเชย หรือการเยียวยาตามที่ควรจะเป็นหรือไม่

"ผมอยากจะถามนายกฯ ว่าที่ท่านได้ปฏิเสธข้อเสนอต่างๆ ของเรา และบอกว่าจะตัดสินใจแบบของท่านเพื่อรักษาบ้านเมือง อยากจะถามว่านี่หรือการรักษาบ้านเมืองของท่านที่นำคนไทยต้องมาปะทะกันถึงขั้นฆ่ากันตาย และเราทราบว่ายังมีความเคลื่อนไหวของกลุ่มคนที่กำลังเดินทางเข้ามาและพร้อมจะมีการใช้ความรุนแรง" นายอภิสิทธิ์ กล่าว

2.พรรคยืนยันอย่างหนักแน่นว่าไม่เห็นด้วยกับการใช้ความรุนแรงทุกประเภท แต่ไม่ได้ปฏิเสธสิทธิการชุมนุมของกลุ่มใด แต่จะต้องเป็นลักษณะต่างคนต่างชุมนุม ไม่ใช่มีเจตนาทำร้ายอีกฝ่าย ขณะเดียวกัน ทั้ง 2 ฝ่ายต้องไม่มีการยั่วยุให้เกิดความรุนแรง

3.จากการติดตามและประมวลข้อมูลทั้งหมด เห็นว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ใช่อุบัติเหตุหรือเรื่องบังเอิญ แต่เป็นการจงใจของผู้มีอำนาจที่ต้องการนำบ้านเมืองมาสู่จุดนี้ เพื่อสร้างเงื่อนไขไปสู่การประกาศภาวะฉุกเฉิน และนำไปสู่จุดหมายอื่นต่อไปตามความต้องการของผู้มีอำนาจ ซึ่งพรรคมีข้อมูลหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นความเคลื่อนไหวของคนในรัฐบาล ทั้งระดับรัฐมนตรี ส.ส. และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับแกนนำรัฐบาล อาจรวมถึงตัวนายกรัฐมนตรีด้วยที่สนับสนุนให้ประชาชนเดินทางเข้ามาเพื่อให้เกิดการเผชิญหน้ากัน และมีการปลุกระดมในที่ชุมนุมอย่างชัดเจนให้ออกมารวมเคลื่อนไหว แม้กระทั่งมีการให้รางวัลแก่ผู้ที่สามารถกระทำการที่นำไปสู่ความรุนแรงต่ออีกฝ่ายได้

"ใครก็ตามที่ติดตามประวัติของนายกฯคนนี้จะรู้สึกแปลกใจใดๆ เลย ใครที่สงสัยในวันที่นายกฯเข้าสู่ตำแหน่ง และมีการรื้อฟื้นเหตุการณ์ 6 ตุลา 2519 ขึ้นมา โดยมีการตั้งข้อสงสัยและห้วงใยไปถึงสถานการณ์ปัจจุบันว่าจะเป็นอย่างไร ซึ่งวันนี้ก็ประกาศชัดเจนแล้วว่าถ้ามีนายกฯ ที่มีประวัติและท่าทีเช่นนี้ บ้านเมืองจะเข้าสู่วิกฤติแน่นอนในอารยประเทศ ถ้ามีการบริหารประเทศผิดพลาดและจงใจให้เกิดเหตุร้ายแรงเช่นนี้ จะต้องมีการแสดงความรับผิดชอบทางการเมืองและทางกฎหมายด้วย ปัญหาของบ้านเมืองวันนี้ ผมไม่รู้ว่าจะเรียกร้องอะไรจากนายกฯได้อีก เพราะท่านไม่ใช่เหตุผล ไม่ใช่สติ เรียกร้องอะไรไปก็ไม่เกิดผล แต่ขออย่าว่าสังคมที่มีวัฒนธรรมทางการเมืองที่เจริญแล้ว ความรับผิดชอบอยู่ที่นายกฯเต็มๆ" นายอภิสิทธิ์ กล่าว

4.การที่นายกฯมอบหมายอำนาจให้พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) รับผิดชอบนั้น ดนเห็นว่า ผบ.ทบ.กำลังถูกวางตัวให้เป็นเหยื่อรายต่อไปของนายกฯ เพราะถ้า ผบ.ทบ.ดำเนินการแล้วเกิดความรุนแรงขึ้น ดนมั่นใจว่านายกฯจะโยนความผิดให้ผบ.ทบ. โดยอ้างว่ามอบอำนาจทางกฎหมายให้แล้ว ในทางกลับกัน ถ้าผบ.ทบ.ไม่ดำเนินการหรือไม่สนใจ ปล่อยให้เหตุการณ์เกิดความร้ายแรงต่อไป นายกฯก็จะดำเนินการกับผบ.ทบ.ฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ จึงขอเรียกร้องให้ผบ.ทบ.ยืนอยู่ข้างประเทศชาติและประชาชน การคลี่คลายสถานการณ์ฉุกเฉินในขณะนี้ต้องคำนึงถึงความละเอียดอ่อนในสถานการณ์ความขัดแย้ง เพราะไม่ใช่เป็นการประกาศภาวะฉุกเฉินจากภัยพิบัติ ภัยธรรมชาติ หรือจากการกระทำของกลุ่มใดที่ไม่สามารถควบคุมการกระทำของตัวเองได้ แต่เป็นความขัดแย้งทางการเมืองที่โยงใยถึงผู้มีอำนาจเข้ามายุ่งสงเสริม

นายอภิสิทธิ์กล่าวอีกว่า ดังนั้น ผบ.ทบ.ต้องแสดงให้คนไทยเห็นว่าจะใช้อำนาจอย่างมีสติ และห้วงใยชีวิตของคน รวมถึงจะไม่ใช้ความรุนแรง และใช้อำนาจที่มีเปิดการเจรจาเพื่อหาทางออกและเอาความเป็นธรรมกลับคืนสู่สังคม เช่น การมอบอำนาจให้จัดการกับสื่อมวลชนที่ยั่วยุ ขอให้เริ่มต้นจากสื่อของรัฐก่อน ถ้าต้องการให้พรรคประชาธิปัตย์ร่วมคลี่คลายปัญหาในเรื่องใด พรรคพร้อมให้ความร่วมมือ ใดๆก็ตาม ในเบื้องต้น เรื่องสำคัญที่สุด คือ ต้องไม่ให้สถานการณ์บานปลาย และต้องใช้การเจรจาเป็นทางออกที่ดีที่สุด

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) นำโดยนายสุรพล นิติไกรพจน์ อธิการบดี รองอธิการบดี 10 คน คณบดี 20 คน ผู้อำนวยการสำนักและผู้อำนวยการสถาบัน 12 คน รวมจำนวน 42 คน ร่วมลงชื่อในแถลงการณ์เรียกร้องให้ทหารและตำรวจงดเว้นการใช้กำลังและใช้ความรุนแรงใดๆ ต่อผู้ชุมนุมทุกฝ่าย ขอให้ทุกฝ่ายยุติการยั่วยุให้เกิดความรุนแรง ขอให้นายกรัฐมนตรีเสียสละให้มีพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้มีการเลือกตั้งทั่วไปขึ้นใหม่ เพื่อให้เวลาและให้โอกาสแก่สังคมไทยในการเยียวยาความเสียหาย

องค์กรเอกชน-นักวิชาการทั่วประเทศแถลงการณ์ด้านพ.ร.ก.ฉุกเฉิน

ขณะเดียวกัน 31 คณาจารย์ มธ. จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ศิลปากร นเรศวร สุโขทัยธรรมมาธิราช, คณาจารย์ 30 คนของคณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ, คณาจารย์มหาวิทยาลัยรังสิต, เครือข่าย ทันตแพทย์เพื่อประชาธิปไตย นำโดยทันตแพทย์ไพศาล กังวลกิจ, มูลนิธิ 14 ตุลาฯ นำโดย นพ.วิชัย โชควิวัฒน์ , ชมรมแพทย์ชนบท นำโดย นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกุลเกียรติ, ภาควิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, คณะกรรมการรณรงค์เพื่อสิทธิมนุษยชน, คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน และองค์กรเครือข่าย, เครือข่ายประชาสังคมเพื่อความสมานฉันท์ภาคเหนือ 72 องค์กร นำโดยนายชัชวาลย์ ทองดีเลิศ, คณะ แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ฯลฯ ออกแถลงการณ์เรียกร้องให้นายกรัฐมนตรียกเลิกประกาศ พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน และขอให้เสียสละด้วยการลาออก หรือยุบสภาอย่างใดอย่างหนึ่ง

นอกจากนี้ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย, ชมรม ส.ส.ร. 50, คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน, สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย โดยนางชัมย์พร แสงกระจ่าง นายกสมาคม, คณาจารย์คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ นำโดยนายสุรัชย์ หวันแก้ว, เครือข่ายสังคมไทยพร้อมใจปฏิเสธความรุนแรง นำโดยนายปริญญ์ เทวานฤมิตรกุล, สภานายความไทย ออกแถลงการณ์ขอให้ทุกฝ่ายยึดมั่นในแนวทางสันติวิธี ละเว้นการใช้วิธีการใดๆ ที่เป็นเงื่อนไขนำไปสู่ความรุนแรง

ส่วนเครือข่ายคนทำงานด้านสิทธิมนุษยชน นำโดยนางทีฆา ณ นคร ออกจดหมายเปิดผนึกถึงคุณหญิงสุรรัตน์ สุนทรเวช และครอบครัวแนะนำให้นายสมัครลาออกหรือยุบสภา

นอกจากนี้ รศ.ดร.บุญสม ศิริบำรุงสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับตัวแทนนักศึกษาและ คณาจารย์ แถลงให้รัฐบาลยกเลิกการประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินโดยเร็ว และขอให้ผู้นำรัฐบาลพิจารณาลาออก หรือยุบสภา

ที่มหาวิทยาลัยพายัพ จ.เชียงใหม่ เครือข่ายประชาสังคมเพื่อความสมานฉันท์ภาคเหนือ จำนวน 72 องค์กร ออก แถลงการณ์เรียกร้องให้นายสมัครลาออกจากรายการฯ และยกเลิกการใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

อีกด้านหนึ่ง รศ.ดร.วรพล พรหมกบุตร ตัวแทนนักวิชาการเพื่อประชาธิปไตยและสันติวิธี ออกแถลงการณ์ชื่นชม รัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ร่วมกันคลี่คลายสถานการณ์ด้วยความอดทนในการใช้แนวทางสันติวิธีต่อผู้ ชุมนุม ส่วนองค์กรชาวยุทธแห่งประเทศไทยออกแถลงการณ์สนับสนุนให้กำลังใจรัฐบาล

แถลงการณ์ : คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2 กันยายน 2551

ตามที่ได้มีความขัดแย้งทางการเมืองที่ได้ลุกลามไปสู่การปะทะกันด้วยกำลังอาวุธของกลุ่มประชาชนฝ่ายต่าง ๆ ในกรุงเทพมหานคร จนนำไปสู่การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในเช้าวันที่ 2 กันยายน 2551 นั้น

อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสำนักและผู้อำนวยการสถาบัน ในฐานะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำนวน 42 คน ที่มีรายนามท้ายแถลงการณ์นี้ ใคร่ขอเรียกร้องต่อฝ่ายต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องเพื่อให้ดำเนินการคลี่คลายวิกฤติและหาทางออกให้แก่ชาติบ้านเมืองโดยไม่ให้มีการเสียเลือดเนื้อและ ก่อให้เกิดความเสียหายมากยิ่งขึ้นไปกว่าที่เป็นอยู่ ดังต่อไปนี้

1. คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเรียกร้องให้รัฐบาล เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับผิดชอบตามประกาศ สถานการณ์ฉุกเฉิน เจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจงดเว้นการใช้กำลังและการใช้ความรุนแรงใด ๆ ต่อผู้ชุมนุมทุกฝ่าย โดยขอให้ทำหน้าที่ในการรักษาความเรียบร้อย ควบคุมสถานการณ์ และป้องปรามมิให้เกิดความรุนแรงมากขึ้นไป อีกเท่านั้น
2. คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเรียกร้องให้กลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย และกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) ยุติการเคลื่อนไหวออกนอกที่ชุมนุมของตน ไม่กระทำการยั่วยุอีกฝ่ายหนึ่งหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ และไม่ใช้อาวุธหรือดำเนินการด้วยความรุนแรงใด ๆ ต่อกันอีก
3. คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาใช้ดุลพินิจในการคลี่คลาย สถานการณ์ความขัดแย้งรุนแรงที่เกิดขึ้นด้วยการเสียสละให้มีพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร เพื่อให้มีการ เลือกตั้งทั่วไปขึ้นใหม่อันเป็นกระบวนการตามวิถีทางประชาธิปไตยเมื่อมีความขัดแย้งทางการเมืองที่มีอาจหาทาง ออกในระบอบทางการเมืองโดยปกติได้ ทั้งนี้ เพื่อให้เวลาและให้โอกาสแก่สังคมไทย ในการเยียวยาความ

เสียหาย และความลดระดับความขัดแย้งที่อาจนำไปสู่ความรุนแรงและเหตุการณ์นองเลือดในระหว่างประชาชนชาวไทยด้วยกันเองลงได้

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอวิงวอนต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อโปรดพิจารณาและใช้ดุลพินิจในการดำเนินการต่อข้อเรียกร้องดังกล่าว เพื่อเปิดโอกาสให้สังคมไทยได้มีช่องทางในการหลีกเลี่ยงความรุนแรงและสถานการณ์อันไม่พึงปรารถนา และเพื่อให้ประเทศได้มีหนทางในการพลิกฟื้นกลับมาอย่างมั่นคงในวิถีทางประชาธิปไตยได้อีกในอนาคต

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ลงนามในแถลงการณ์ 2 กันยายน 2551 จำนวน 42 คน

ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ อธิการบดี
ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ คณบดีคณะนิติศาสตร์
รองศาสตราจารย์ เกศินี วิฑูรชาติ คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
รองศาสตราจารย์ ดร.นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ คณบดีคณะรัฐศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติ มงคลชัยอรัญญา คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ คณบดีคณะศิลปศาสตร์
รองศาสตราจารย์ มาลี บุญศิริพันธ์ คณบดีคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรชัย ตระกูลวรานนท์ คณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
รองศาสตราจารย์ สายทอง อมรวิเชษฐ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รองศาสตราจารย์ ดร.อุรยา วิสกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ จิตตินัดด์ หะวานนท์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์
ศาสตราจารย์ ดร.วิฑูรย์ ไวยนันท์ คณบดีคณะสหเวชศาสตร์
อาจารย์ ทันทแพทย์ ยุวบูรณ์ จันทร์แจ่มจรรยา คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.มรรยาท รุจิวิษณุ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
ศาสตราจารย์ ดร.วิมลสิทธิ์ หรยางกูร คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
อาจารย์ สุธิดา กัลยาณรุจ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.นันทนา รณเกียรติ คณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการ
รองศาสตราจารย์ ดร.นันทวรรณ วิจิตรวาทการ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์พันธุ์ เวสสะโกศล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์
รองศาสตราจารย์ ม.ร.ว.พงษ์สวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรม
รองศาสตราจารย์ ดร.อุดม รัลอมฤต รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ท่าพระจันทร์
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร ชัมภลชีต รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ศูนย์รังสิต
รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา สังขวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ศูนย์ลำปาง
ศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ โรจนกิจอำนวย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
รองศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง
รองศาสตราจารย์ หิริรักษ์ สุตะบุตร รองอธิการบดีฝ่ายบริหารบุคคล
อาจารย์ ดร.สมประสงค์ โกศลบุญ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยี
อาจารย์ ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร.จุลชีพ ชินวรโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ปรีชา วาณิชเศรษฐกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย
อาจารย์ ดร.อนชา ทิรคานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันไทยคดีศึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร.วรุฒิ หิรัญรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักบัณฑิตอาสาสมัคร
นางศรีจันทร์ จันทร์ชิวะ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด
รองศาสตราจารย์ ไว จามรมาน ผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรมนุษย์
รองศาสตราจารย์ ปกรณ์ เสริมสุข ผู้อำนวยการสถาบันประมวลข้อมูลฯ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เอกรินทร์ ยลระบิล ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล
รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ชคตระการ ผู้อำนวยการสถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร.ประทีน พิมพ์สาร ผู้อำนวยการสถาบันภาษา
รองศาสตราจารย์ ดร.กำพล รุจิวิษณุ ผู้อำนวยการสำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม
ศาสตราจารย์ ดร.สวัสดิ์ ตันตระรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
รองศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร เทพชาติ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มธ.
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ศุภชัย ลีติอาชากุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

40ส.ว.ออกแถลงการณ์ชี้ หมัก ออก-ยุบสภา เนะพรรคร่วมบีบ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 11.00 น. ที่รัฐสภา ส.ว.เลือกตั้งและ ส.ว.สรรหา จำนวน 40 คน อาทิ พ.ท.กมล ประจวบเหมาะ นายไพบูลย์ นิติตะวัน นายคำคุณ สิทธิสมาน ส.ว.สรรหา น.ส.รสนา โตสิตระกูล ส.ว.กทม. ร่วมกันหารือเหตุการณ์การปะทะกันของกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยขับไล่เผด็จการแห่งชาติ(นปช.) และพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ทำให้รัฐบาลประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง

น.ส.รสนา นำคณะ ส.ว.ออกแถลงการณ์ว่า กรณีนายสมักร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในเขต กทม. โดยอ้างเหตุว่ามีการอ้างเหตุใช้กำลังประทุษร้ายกัน และ 43 สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจเข้าร่วมประท้วงรัฐบาลด้วย และประกาศแต่งตั้งผู้รับผิดชอบและมอบอำนาจในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ส.ว.เห็นว่าสถานการณ์ที่นายกรัฐมนตรียังไม่ไขกรณีฉุกเฉินรุนแรงตามเจตนารมณ์ของ พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน เพราะเหตุมีลักษณะมีลักษณะไม่ต่างจาก จ.อุดรธานี ซึ่งรัฐบาลก็ไม่ได้ใช้มาตรการดังกล่าว การใช้มาตรการโดยการสร้างเงื่อนไขจัดฉาก โดยการรู้เห็นเป็นใจของเจ้าหน้าที่รัฐ ถือเป็นการเลือกปฏิบัติในการบังคับใช้กฎหมาย จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย ส.ว.ขอเรียกร้องให้ฝ่ายที่จะใช้อำนาจ พ.ร.ก. ใช้โดยระมัดระวังหลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรงและในช่วงบ่าย ส.ว.จะไปยื่นเรื่องสถานการณ์ฉุกเฉินโดยมิชอบไปยังศาลปกครองสูงสุดเพื่อระงับคำสั่งดังกล่าว

"เราเห็นว่าการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเป็นการวางแผนล่วงหน้าร่วมกันของฝ่ายการเมือง เจ้าหน้าที่ตำรวจและกลุ่มประชาชนจำนวนหนึ่งซึ่งจะนำไปสู่การใช้ความรุนแรงกับประชาชน เป็นการใช้อำนาจเกินเหตุซ้ำเติมวิกฤติให้หนักหน่วงมากขึ้นทั้งนี้ใจกลางของปัญหาคือนายกรัฐมนตรี นอกจากไม่พยายามแก้ปัญหาแล้วยังมีการยั่วยุ ใช้ความรุนแรงซึ่งปรากฏในการประชุมร่วมรัฐสภาที่ผ่านมา นายสมักรหมดสิ้นความชอบธรรมและความสามารถในการบริหารมิฉะพินิจที่ติดตั้งจะอยู่ในอำนาจมีแต่จะนำไปสู่การนองเลือด ล้มจมความรับผิดชอบทางการเมืองเป็นสิ่งที่นายกรัฐมนตรีนควรแสดงออก ทางเดียวในการแก้วิกฤติคือนายสมักรต้องลาออกจากตำแหน่งหรือยุบสภาและปล่อยให้กระบวนการต่างๆร่วมกันแก้ปัญหา" น.ส.รสนา กล่าว

น.ส.รสนา กล่าวว่า ความล้มเหลวคือฝ่ายการเมืองเรื่องนี้พรรคร่วมรัฐบาลต้องรับผิดชอบด้วยการกดดันให้นายสมักรลาออกหรือปลดนายสมักรออก อย่าคิดแต่ประโยชน์ตัวเองแล้วเอาประเทศมาเดิมพันเป็นตัวประกัน ระวังจะโดนสังคมนคราหน้า วันนี้ทุกฝ่ายทำหน้าที่อย่างดีที่สุดเหลือแต่นายกรัฐมนตรีและรัฐบาล หากนายกรัฐมนตรียังไม่มีความรับผิดชอบทางการเมือง ด้วยการลาออก ส.ว.ก็จะใช้กลไกทางกฎหมายให้ถึงที่สุด

น.ส.รสนา กล่าวด้วยว่าเหตุที่เกิดขึ้นเห็นได้ชัดว่าเป็นการจงใจสร้างสถานการณ์เพราะการปะทะยุดเวลาตี 4 และ 7 โมงเช้า นายกรัฐมนตรีก็ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ส.ส.พรรคพลังประชาชนก็พูดเป็นนัยแล้วว่าให้ใช้กฎหมายเข้มงวดตรงนี้เป็นกรณีจำลองเหตุการณ์ 6 ตุลา 19 ที่ปิดล้อมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาเป็นศึกไทยคู่ฟ้า ส.ว.รวบรวมภาพทั้งหมดแล้วและจะมีการตั้งคณะกรรมการร่วมกันของคณะกรรมการสามัญของวุฒิสภา หลายชุดเพื่อสอบสวนบุคคลที่เกี่ยวข้อง อาทิ พล.ต.อ.จรงค์ จุฑานนท์ รองผบ.ตร. ที่ปล่อยให้ผู้ชุมนุมทั้ง 2 ฝ่ายปะทะกัน รวมถึง ส.ส.พรรคพลังประชาชน และนักการเมืองในบ้านเลขที่ 111 ที่ปลุกระดมก่อความรุนแรง เพื่อดำเนินการตามกฎหมาย

แถลงการณ์ชมรมแพทย์ชนบทฉบับที่ 3

ขอให้รัฐบาลสมักร สุนทรเวช ยกเลิกการประกาศใช้ พรก.ฉุกเฉิน และรับผิดชอบต่อการปราบปรามประชาชนด้วยการลาออกจากการเป็นรัฐบาล

วันที่ 2 กันยายน 2551 โดยนายแพทย์เกรียงศักดิ์ วัชรนุกุลเกียรติ ประธานชมรมแพทย์ชนบท

สืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในกรุงเทพมหานคร ในคืนช่วงก่อนสว่างของวันที่ 2 กันยายน 2551 ที่ผ่านมา ซึ่งมีกลุ่ม นปช. ได้เคลื่อนการชุมนุมโดยมีกลุ่มชายฉกรรจ์พร้อมอาวุธเข้ามาทำร้ายและทุบตีประชาชนที่ชุมนุมอย่างสงบสันติต่อหึงสาของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย จนทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 1 ราย และบาดเจ็บเป็นจำนวนมาก

ชมรมแพทย์ชนบทได้วิเคราะห์สถานการณ์แล้วเห็นว่า ปรากฏการณ์การปะทะกันของกลุ่มประชาชนในครั้งนี้ เป็นความจงใจและตั้งใจของคนในรัฐบาลที่มี สส.พรรคพลังประชาชนไปปลุกระดมมวลชนกลุ่ม นปช. สั่งให้มีการเคลื่อนการชุมนุมเพื่อหวังให้เกิดการปะทะนองเลือด ด้วยความร่วมมือของตำรวจที่เปิดทางให้เกิดการปะทะ เพื่อสร้างเงื่อนไขให้กับรัฐบาล ใช้เงื่อนไขนี้ในการประกาศใช้พระราชกำหนดบริหารบ้านเมืองในสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อเข้าสลายการชุมนุมตามกฎหมาย เพราะคำสั่งศาลที่รัฐบาลเคยจะใช้เป็นข้ออ้างในการสลายการชุมนุมนั้น ศาลได้ยกเลิกไปแล้ว การออกพระราชกำหนดครั้งนี้เป็นการมุ่งใช้กฎหมายบ้านเมืองเพื่อปราบปรามประชาชนผู้

บริสุทธิ์ที่ชุมนุมอย่างสันติ สร้างความเสียหายต่อชาติบ้านเมืองอย่างใหญ่หลวง และจากสถานการณ์บ้านเมืองที่มีแนวโน้มที่น่าเป็นห่วงว่าอาจจะก่อให้เกิดการนองเลือดครั้งใหญ่ ชุมชนแพทย์ชนบทขอแสดงจุดยืนและความคิดเห็น ดังนี้

1. ขอให้รัฐบาลประกาศยกเลิกการใช้พระราชกำหนดการบริหารบ้านเมืองในสถานการณ์ฉุกเฉินโดยทันที เพราะการใช้อำนาจตามพระราชกำหนดดังกล่าวประกาศใช้ เพื่อมุ่งชนป่าประชาชนที่ชุมนุมตามสิทธิเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญรับรอง และจะนำมาสู่การนองเลือดในที่สุด การแก้ปัญหาความขัดแย้งทางสังคมครั้งนี้ทำได้เพียง 2 ทางคือ รัฐบาลต้องลาออกและให้มีการยุบสภาในทันที จึงจะสามารถยุติสภาวะวิกฤตของบ้านเมืองที่ประชาชนไม่ยอมรับ รัฐบาลที่หมดความชอบธรรม และถือเป็นการรักษาระบอบประชาธิปไตยให้คงอยู่ต่อไปได้

2. ชุมชนแพทย์ชนบทขอเรียกร้องต่อ พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา ผู้บัญชาการทหารบก และหน่วยทหารทุกหน่วย ขอให้ยุติการเป็นเครื่องมือของฝ่ายการเมืองที่มุ่งชนป่าประชาชนฝ่ายตรงกันข้าม อย่าทำร้ายประชาชน บัดนี้ รัฐบาลสมควรหมดความชอบธรรมในการเป็นรัฐบาลในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้ว เพราะแทนที่จะปกป้องประเทศชาติและประชาชนทุกกลุ่ม แต่กลับปล่อยให้กลุ่ม นปช.เข้ามาทำร้ายประชาชนจนถึงแก่ชีวิต เช่นนี้แล้ว เหล่าทหารจึงไม่ควรปฏิบัติการสลายการชุมนุม แต่กลับควรต้องปกป้องกลุ่มผู้ชุมนุมในทุกกรณีให้สามารถชุมนุมอย่างสงบตามสิทธิในการแสดงออกทางการเมืองตามรัฐธรรมนูญ

3. ความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินที่เกิดขึ้นจากความจงใจของรัฐบาลที่อยู่เบื้องหลังในการปล่อยให้กลุ่มมวลชนปะทะกันเพื่อหวังผลทางการเมืองนั้น เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ และต้องมีความรับผิดชอบ ชุมชนแพทย์ชนบทขอให้ รัฐบาลแสดงความรับผิดชอบต่อการสูญเสียชีวิตและการบาดเจ็บของประชาชนรวมทั้งความเสียหายต่อเศรษฐกิจ และภาพลักษณ์ของประเทศชาติด้วยการลาออกและ ขอให้คณะรัฐมนตรีหรือพรรคร่วมรัฐบาลที่ยังมีสำนึก ประชาธิปไตยและจริยธรรมทางการเมือง ได้แสดงจุดยืนโดยการลาออกหรือถอนตัวจากการร่วมรัฐบาล ก่อนที่จะ กลายเป็นทรราชย์และนายกรัฐมนตรีจะปิดความรับผิดชอบไม่ได้ทั้งในทางการเมืองและทางอาญาแผ่นดินที่ ปล่อยให้ประชาชนต้องบาดเจ็บล้มตาย

4. การชุมนุมประท้วงโดยสงบเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ ที่พระราชกำหนดใดๆก็ไม่สามารถมาจำกัดสิทธิดังกล่าวได้ ทางชุมชนแพทย์ชนบทขอเรียกร้องต่อสมาชิกแพทย์และวิชาชีพสุขภาพทั้ง ประเทศ ได้แสดงจุดยืนอารยะขัดขืน สนับสนุนการชุมนุมอย่างสงบในทุกจังหวัด ขอให้ทุกภาคส่วนของ สังคมไทย ทั้งทหาร ตำรวจ ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สื่อสารมวลชน กลุ่มองค์กรทางธุรกิจ นักศึกษา และ ประชาชนทุกคน ร่วมแสดงจุดยืนอารยะขัดขืน ตี้อาณัติต่อการประกาศใช้พระราชกำหนดการบริหารบ้านเมืองใน สถานการณ์ฉุกเฉิน ไม่ยอมรับอำนาจใดๆของรัฐบาล จนกว่าพระราชกำหนดจะถูกยกเลิกและรัฐบาลนายสมัคร สุนทรเวชที่มีมือเปื้อนเลือดจะลาออกไป

กก.สิทธิแกลงการณด้านประกาศใช้พรก.ฉุกเฉิน

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ออกแกลงการณ "คัดค้านการบังคับใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการ ในสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตกรุงเทพมหานคร " โดยมีเนื้อหาว่าคณะกรรมการสิทธิฯ ได้ติดตามสถานการณ์ความ รุนแรงในขณะนี้ ด้วยความห่วงใยและวิตกกังวลในแนวทางแก้ไขปัญหาของรัฐบาล และคณะกรรมการสิทธิฯ ได้ แสดงจุดยืนที่เด่นชัดว่า ไม่เห็นด้วยและคัดค้านการใช้ความรุนแรง ไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากฝ่ายใดก็ตาม โดยเฉพาะ อย่างยิ่งเรียกร้องให้รัฐบาลต้องยุติความรุนแรงใดๆ ทั้งสิ้น

ทั้งนี้การเกิดเหตุการณ์ความรุนแรง ในช่วงคืนวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๑ ทำให้เกิดความเศร้าเสียใจ ต่อการ เสียชีวิตและบาดเจ็บของประชาชน ซึ่งเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจได้ควบคุมสถานการณ์ความรุนแรงได้แล้ว แต่ รัฐบาลกลับใช้เหตุการณ์ดังกล่าวเป็นเหตุผลในการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ในเขตกรุงเทพมหานคร

คณะกรรมการสิทธิเคยคัดค้าน การประกาศใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน เพราะส่ว ผบกระทบต่อสิทธิเสรีภาพดังนั้น จึงเสนอต่อนายกรัฐมนตรีให้ยกเลิกการประกาศ สถานการณ์ฉุกเฉินในเขต กรุงเทพมหานคร เพราะนอกจากจะยิ่งทำให้สถานการณ์เลวร้ายยิ่งขึ้น ในประการสำคัญยังละเลยและมองข้าม ปัญหาหลักของประเทศ กล่าวคือ บทบาทและความรับผิดชอบของรัฐสภาและ นักการเมือง ซึ่งต้องทำหน้าที่ ถ่วงดุลอำนาจฝ่ายบริหารให้ใช้อำนาจรัฐตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ และถูกต้องทำนองคลองธรรม

เครือข่ายประชาสังคมเหนือออกแกลงการณฉบับที่ 1

เครือข่ายประชาสังคมเพื่อความสมานฉันท์ภาคเหนือ ประกอบด้วย เครือข่ายประชาสังคมเพื่อความสมานฉันท์ ภาคเหนือ คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนภาคเหนือ (กป.อพช.) 64 องค์กร เครือข่ายสื่อ

ประชาชนภาคเหนือ นักวิชาการเพื่อประชาธิปไตยและสิ่งแวดล้อมภาคเหนือ ศูนย์พิทักษ์และฟื้นฟูสิทธิมนุษยชน
ท้องถิ่น โครงการปฏิบัติการเพื่อการปฏิรูปที่ดิน

รวมถึง คณะกรรมการองค์กรพัฒนาเอกชนด้านเอชไอวีภาคเหนือ (99 องค์กร) เครือข่ายสุขภาพและชาติพันธุ์พื้นที่
สูง และกลุ่มประชาธิปไตยโดยหลากหลาย แอนตี้ความรุนแรง ออกแถลงการณ์ ฉบับที่ 1 แสดงความห่วงใยต่อ
สถานการณ์บ้านเมืองพร้อมเรียกร้อง 5 ประเด็นลดความขัดแย้ง ที่บ้านธารแก้ว มหาวิทยาลัยพายัพ ถ.ห้วยแก้ว
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยมีศาสตราจารย์สนั่น วุฒิ มุลินธิสภาคิสต์จักรในประเทศไทยเป็นผู้อ่านแถลงการณ์ พร้อม
ตัวแทนจากเครือข่ายประชาสังคมฯ อีกกว่า 30 คน

ศาสตราจารย์สนั่น เปิดเผยว่า ความรุนแรงที่เกิดขึ้นเมื่อกลางดึกวันนี้ (2 ก.ย.) ที่มีการปะทะกันระหว่างกลุ่มแนว
ร่วมประชาธิปไตยขับไล่เผด็จการแห่งชาติ (นปช.) กับกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ส่งผลให้มี
ผู้เสียชีวิต 1 รายและบาดเจ็บอีกจำนวนหนึ่ง ซึ่งนายสมักร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรี ก็ได้ประกาศใช้ชัพรก.ฉุกเฉิน
ในเขตกรุงเทพฯ โดยในนามเครือข่ายประชาสังคมฯ มีความห่วงใยเหตุการณ์ดังกล่าว อาจนำมาสู่ความรุนแรง
และการรัฐประหารอีกครั้ง จึงมีได้ออกแถลงการณ์เรียกร้อง 5 ข้อ เพื่อให้บ้านเมืองสงบ

โดยข้อเรียกร้องประกอบด้วย 1.ขอให้แกนนำกลุ่มการเมืองทั้งกลุ่มพันธมิตรฯ และนปช. ยุติการสร้างเงื่อนไขสู่
การใช้ความรุนแรง ที่อาจนำมาซึ่งการสูญเสียเลือดเนื้อ ชีวิตประชาชน และรัฐประหาร 2.นายสมักร ต้องลาออก
เพราะรัฐบาลไม่สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ ซึ่งถือว่าหมดความชอบธรรมในการบริหารประเทศไปแล้ว

นอกจากนี้ยังเรียกร้องให้มีการยกเลิกบังคับใช้ชัพรก.ฉุกเฉิน เพราะเห็นว่าเป็นการเปิดช่องให้นายกฯ อาจใช้อำนาจ
รุนแรงในการจัดการกับประชาชนได้ และยังหลายมาตราของชัพรก.ฉุกเฉิน ทั้งการเสนอข่าวสารของสื่อมวลชนจะ
ถูกควบคุมด้วยรัฐบาล โดยในสภาวะการณ์เช่นนี้ประชาชนควรได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างรอบด้าน

4.ขอให้บุคคล กลุ่ม และองค์กรภาคประชาสังคมร่วมแสดงออกในการเปลี่ยนผ่านการเมืองครั้งนี้ โดยร่วมกันยุติ
ความรุนแรงและใช้การสมานฉันท์ในการแก้ไขปัญหา ด้วยการสวมเสื้อสีดำ ดิตรีบบิ้นสีดำที่รถยนต์ แว่นป้ายผ้า
หน้าบ้านและที่ทำงานเพื่อเป็นสัญลักษณ์ และสุดท้าย เห็นว่าวิกฤตครั้งนี้จะต้องแก้ไขด้วยการปฏิรูปการเมือง
สังคม และเศรษฐกิจ โดยประชาชนทุกภาคส่วนจะต้องหาทางออกร่วมกัน

ศาสตราจารย์สนั่น กล่าวต่อว่า สถานการณ์บ้านเมืองตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่พลังเจียบหรือพลังที่สามต้องออกมา
แสดงบทบาท ช่วยประคับประคองสังคมให้เดินหน้าไปด้วยสันติวิธี ทั้งนี้ ขอชื่นชมและสนับสนุนการเปลี่ยนแปลง
ทางการเมืองที่เกิดขึ้นจากการเคลื่อนไหวภาคประชาชนของกลุ่มพันธมิตรฯ ที่ชุมนุมต่อเนื่องเป็นเวลากว่า 100
วันโดยปราศจากความรุนแรง

แถลงการณ์ 50 อาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ด้วยเหตุการณ์ความรุนแรงของประเทศในขณะนี้ ได้ยืดเยื้อลงกลายมาเป็นวิกฤตสังคม ที่กำลังนำไปสู่การ
นองเลือด และความเสียหายครั้งใหญ่ของประเทศ ซึ่งไม่ต่างจากเหตุการณ์ในเดือนตุลาคม 2516 และ 2519 หรือ
พฤษภาคม 2535

วิกฤตการณ์สังคมที่เกิดขึ้น ได้เลวร้ายเกินกว่าการกล่าวโทษบุคคลหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง แต่จำเป็นต้องเกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางการเมืองเพื่อถอดสลักความรุนแรงและความแตกแยกของประชาชนที่สะสมต่อเนื่องมายาวนาน
อย่างเร่งด่วน

อาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ดังรายชื่อแนบท้าย จึงขอแถลงข้อเรียกร้องดังนี้

1. ขอประณามความไร้สัจจะของรัฐบาลและการสร้างสถานการณ์การยั่วยุและเริ่มต้นก่อความรุนแรงจากกลุ่ม
ประชาชนของฝ่ายรัฐบาล อันนำไปสู่การเสียชีวิตและบาดเจ็บในคืนวันที่ 1-2 กันยายนที่ผ่านมา โดยรัฐบาลต้อง
แสดงความรับผิดชอบด้วยการลาออกทันที
2. ขอให้ยกเลิกการประกาศพ.ร.ก.ฉุกเฉิน เพราะขาดความชอบธรรมในการบังคับใช้ เนื่องจากมีที่มาจากกรยั่วยุ
ให้เกิดเหตุความรุนแรง และหวังผลทางการเมืองของฝ่ายรัฐบาล และเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดสถานการณ์ที่
รุนแรงและบานปลายมากยิ่งขึ้น
3. ขอให้ผู้บัญชาการทหารบกปฏิบัติงาน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยในสวัสดิภาพของประชาชน ความถูกต้อง
ชอบธรรม และประโยชน์สุขของประเทศชาติ

4. ขอให้ประชาชน องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนที่เห็นด้วย ออกมาแสดงตนและร่วมเรียกร้องให้รัฐบาลลาออก เพื่อให้วิกฤตการณ์ในขณะนี้ยุติลงโดยเร็วที่สุด

รายนามคณาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ชื่อ-สกุล

1. รศ.ดร.ประสิทธิ์ ลีระพันธ์
2. ศ.พญ.เพ็ญศรี พิชัยสนิธ
3. นพ.ปุม มาลากุล ณ อยุธยา
4. ผศ.ดร.ลักขณา เต็มศิริกุลชัย
5. ผศ.ดร.มณฑา เก่งการพานิช
6. รศ.ธราดล เก่งการพานิช
7. รศ.พญ.มัทนา ประทีปเสน
8. ศ.ดร.อรชชา สุดเขี้ยวกุล
9. ผศ.จวีร์รณ บุญสุยา
10. รศ.วชิระ สิงหะคเชนทร์
11. ผศ.ดร.ปัญญารัตน์ ลากทวิวงศ์
12. ดร.ศรัณญา เบญจกุล
13. ผศ.นิวัฒน์ อุณฑพันธ์
14. รศ.ดร.สุนีย์ ละกำป็น
15. รศ.ดร.สุปรียา ตันสกุล
16. รศ.ดร.นัยนา บุญทวีวัฒน์
17. ผศ.ดร.ภรณ์ วัฒนสมบุรณ์
18. ผศ.ดร.บุษบา สงวนประสิทธิ์
19. ผศ.ดร.พิมพ์สุภาว จันทนโสสถ์
20. ผศ.ดร.อาภาพร เผ่าวัฒนา
21. ผศ.เฟื่องฟ้า อุดรราชกิจ
22. ดร.ปาหนัน พฤทธิโย
23. รศ.สิริประภา กลั่นกลิ่น
24. อ.ศุภชัย แสงรัตนกุล

25. ผศ.ดร.สุคนธา คงศีล
26. ผศ.อังสนา บุญธรรม
27. ผศ.เสริมพันธ์ นิตย์นรา
28. รศ.ดร.ประมุข โอศิริ
29. รศ.ดร.สิรา กิตติกุล
30. ผศ.ดร.พรพรรณ ตีระพัฒน์
31. รศ.ดร.นิรัตน์ อิมามี
32. รศ.ดร.สุเทพ ศิลปานันทกุล
33. รศ.ดร.จักร์กริช หิรัญเพชรรัตน์
34. รศ.พญ.กนกรัตน์ ศิริพานิชกร
35. รศ.ดร.เนาวรัตน์ เจริญคำ
36. รศ.ดร.นิภาพรรณ กังสกุลนิติ
37. รศ.พญ.ชุตินา ศิริกุลชยานนท์
38. ดร.ภิกษุณี ภูวนานันท์
39. ผศ.ดร.พิมพ์สร่างค์ เตชะบุญเสริมศักดิ์
40. อ.ดร.ขวัญใจ อำนางสัตย์เชื้อ
41. รศ.พิศิษฐ์ วัฒนสมบูรณ์
42. ผศ.ดร.ไกรชาติ ดันตระการอาภา
43. อ.ธวัช เพชรไ ทย
44. อ.ชัชวาล สิงห์กันต์
45. รศ.ดร.ภารดี เต็มเจริญ
46. รศ.ดร.อรนุช พาชื่น
47. ผศ.ดร.ทัศนีย์ ศิลาวรรณ
48. รศ.ดร.วันทนี พันธุ์ประสิทธิ์
49. ดร.ธนาศรี สีหะบุตร
50. รศ.ดร.ทัศนีย์ นนทสร

แถลงการณ์ร่วมองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน

เรื่อง การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน

ตามที่นายสมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ เมื่อช่วงเช้าวันอังคารที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๑ โดยมีเนื้อหามุ่งจำกัดสิทธิเสรีภาพของชนชาวไทยตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐ หลายประการ

องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนประกอบด้วย สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย และสมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย ได้ประชุมหารือกันแล้ว มีความเห็นต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นดังต่อไปนี้

๑) องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน ไม่เห็นด้วยกับการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินเมื่อปี ๒๕๔๘ เนื่องจากพระราชกำหนดฉบับนี้ มิได้ตราขึ้นโดยหลักนิติธรรม และมีเนื้อหาขัดต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐ โดยชัดแจ้ง นอกจากนี้ กระบวนการในการตรากฎหมายที่ใช้รูปแบบของการออกพระราชกำหนด ซึ่งไม่ใช่กระ! บวนการตรากฎหมายตามปกติ ยังเป็นการรวบรัดและมุ่งจำกัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเป็นสำคัญ

๒) แม้ว่า พระราชกำหนดฉบับนี้ จะให้อำนาจนายกรัฐมนตรีในการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน แต่เหตุผลและที่มาในการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ดังกล่าว ถือว่าไม่สมเหตุสมผล เพราะขณะนี้ สถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้น คลี่คลายลงจนอยู่ในขั้นที่เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องสามารถควบคุมไม่ให้เกิดความรุนแรงได้แล้ว จึงไม่มีความจำเป็นต้องอำนาจประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ และควรยก! เลิกประกาศนี้ในทันที

๓) เป็นที่ประจักษ์ชัดโดยสื่อมวลชนต่างๆ ที่อยู่ในเหตุการณ์เมื่อกลางดึกคืนวันจันทร์ที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๑ ประกอบกับการให้สัมภาษณ์ของรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สามารถยืนยันชัดเจนได้ว่า แกนนำ รวมทั้งรัฐมนตรีบางคนของพรรครัฐบาลมีบทบาทสำคัญในการปลุกเร้าและนำขบวนกลุ่มผู้ชุมนุมแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) ใช้ความรุนแรงต่อกลุ่มผู้ชุมนุม! มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย จนก่อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ถือเป็น การสร้างสถานการณ์ให้เลวร้ายและสร้างความชอบธรรมในการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ดังนั้น องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน จึงขอประณามการกระทำดังกล่าว

๔) การที่เนื้อหาบางส่วนในการประกาศใช้ข้อกำหนดตามมาตรา ๙ ของพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ให้นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินออกข้อกำหนดห้ามการเสนอข่าว การจำหน่าย หรือการทำให้เผยแพร่ ซึ่งหนังสือพิมพ์ สิ่งพิมพ์ หรือสื่ออื่นใดที่มีข้อความอันอาจทำให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัว หรือเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าว! สาร ทำให้เกิดความเข้าใจผิดในสถานการณ์ฉุกเฉิน จนกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ หรือความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน นั้น ถือเป็น การขัดต่อสิทธิเสรีภาพในการนำเสนอข่าวสารของสื่อมวลชน ตามบทบัญญัติมาตรา ๔๕ ของรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ.๒๕๕๐ อย่างชัดแจ้ง อีกทั้งจะกระทบต่อสิทธิการรับรู้ข่าวสารของประชาชน อันจะนำไปสู่ความรุนแรงยิ่งขึ้นของสถานการณ์ ดังที่เคยเกิดขึ้นมาหลายครั้งในประวัติศาสตร์ทางการเมืองเมื่อสื่อมวลชนถูกปิดกั้นการเสนอข่าวสาร

๕) องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ใช้ความอดทนอดกลั้นและหลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบไม่ว่ากรณีใดๆ รวมทั้งการพยายามยั่วยุประชาชนให้ใช้ความรุนแรงต่อกัน ไม่ว่าจะเป็นการแถลงข่าวของนายกรัฐมนตรีและข้าราชการที่เกี่ยวข้อง การประกาศของแกนนำผู้ชุมนุม และการใช้สื่อของรัฐเป็นเครื่องมือโดยการนำเสนอข้อมูลข่าวสารจากรัฐบาลเพียง! ฝ่ายเดียว

๖) ในสถานการณ์ความขัดแย้งที่ยังอยู่ในภาวะวิกฤตที่นำไปสู่การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าว อำนาจในการจัดการสถานการณ์ความไม่สงบถูกส่งผ่านไปยังกองทัพบก ดังนั้น ผู้บัญชาการทหารบกจึงควรใช้อำนาจที่มีอยู่ด้วยความระมัดระวัง ไม่ตกเป็นเครื่องมือของฝ่ายการเมืองและไม่ฉกฉวยสถานการณ์เช่นนี้ ก่อการรัฐประหารยึดอำนาจการปกครองแผ่นดิน เพราะบทเรียนในอดีตที่! ผ่านมา ยืนยันแล้วว่า การรัฐประหารไม่สามารถแก้ไขปัญหาความขัดแย้งได้ แต่ยิ่งกลับทำให้ปัญหาทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น

องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนทั้ง ๕ องค์กรมีความเชื่อมั่นว่า สถานการณ์วิกฤตของประเทศไทยในขณะนี้ ยังมีทางออกโดยใช้กระบวนการสันติวิธี และขณะนี้ ภาคส่วนต่างๆ ของสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วมในการนำเสนอทางออกต่อวิกฤตการณ์ทางการเมืองในปัจจุบันอย่างเข้มข้น องค์กรสื่อมวลชนต่างๆ ที่มีหน้าที่นำเสนอข้อมูลข่าวสาร จึงควรยึดมั่นในจริยธรรมแห่งวิชาชีพสื่อมวลชนอย่างเคร่งครัด ด้วยการนำเสนอข้อมูลข่าวสารอย่างรอบด้าน ไม่ตกเป็นเครื่องมือของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ประชาชนก็จะสามารถมีส่วนร่วมในการตัดสินใจทางการเมืองได้

อย่างถูกต้องในที่สุด

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

สมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย

๒ กันยายน ๒๕๕๑

อาจารย์มอ.แกลงด้านพ.ร.ก.ฉุกเฉิน ลั่นอารยะขัดขืนทุกรูปแบบ

รศ.ดร.สมบูรณ์ พรพิเนตพงศ์ อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ แกนนำคณะอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดเผยว่า จากการหารือกลุ่มเพื่อหาแนวทางการแสดงจุดยืนต่อรัฐบาล ภายหลังจากที่กลุ่มนปช.ได้ปลุกระดมมวลชนและเคลื่อนกำลังเข้าปะทะกับประชาชนฝ่ายพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย จนทำให้ประชาชนล้มตายและได้รับบาดเจ็บจำนวนมาก กระทั่งนายสมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรีได้ประกาศ พ.ร.ก. ในสถานการณ์ฉุกเฉิน

ล่าสุด วันนี้(2 ก.ย.) กลุ่มอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งมีความห่วงใยต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและขอแสดงจุดยืนต่อสถานการณ์ปัจจุบันฉบับที่ 4 เพื่อขอคัดค้านการประกาศพ.ร.ก. ในสถานการณ์ฉุกเฉิน และเรียกร้องให้รัฐบาลลาออก ซึ่งประกอบด้วย

1. ขอประณามการกระทำที่ยั่วยุเผชิญหน้า และใช้กำลังเข้าทำร้ายประชาชนที่ชุมนุมอย่างสงบของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ซึ่งการกระทำของกลุ่ม นปช. ไม่อยู่ในกรอบของรัฐธรรมนูญ 2.ขอคัดค้านการประกาศ พ.ร.ก. ในสถานการณ์ฉุกเฉิน ของรัฐบาลซึ่งเพียงเพื่อหลีกเลี่ยงข้อกฎหมายในการสั่งทำร้ายประชาชน
3. ขอสนับสนุนการเคลื่อนไหวของ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยด้วยวิธีสงบ สันติ อหิงสา แม้ว่าการอารยะขัดขืนจะทำให้ประชาชนบางส่วนได้รับความเดือดร้อน ซึ่งเป็นธรรมดาของการประท้วง ที่ปรากฏอยู่ในสากล และรัฐธรรมนูญไทยทุกฉบับได้ให้สิทธิเสรีภาพนี้ไว้
4. ขอให้รัฐบาลนายสมัคร สุนทรเวช ต้องหยุดใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบกับกลุ่มผู้ชุมนุมอย่างสงบ และขอให้รัฐบาลลาออก เพื่อเห็นแก่ความสงบสุขของชาติบ้านเมือง และ5. ถ้ารัฐบาลใช้ความรุนแรงปราบปรามประชาชนที่เคลื่อนไหวอย่างสงบของหิงสา กลุ่มอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จะร่วมมือกับนักศึกษาแสดงการอารยะขัดขืนต่ออำนาจรัฐในทุกรูปแบบ

รศ.ดร.สมบูรณ์ กล่าวอีกว่า สำหรับการเคลื่อนไหวของกลุ่มอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นอกเหนือจากการออกแถลงการณ์ได้ร่วมกันเดินทางไปสมทบกลุ่มพันธมิตรอาสาสงขลาเพื่อประชาธิปไตยที่บริเวณด้านหน้าสนามบินนานาชาติหาดใหญ่เพื่อขับเคลื่อนพลังภาคประชาชนต่อการกดดันรัฐบาลต่อไป

แถลงการณ์ นิต้า ชัดรัฐบาลไร้รับผิดขอใช้ทหารเป็นเครื่องมือ

เมื่อวันที่ 2 ก.ย. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้ออกแถลงการณ์ฉบับที่ 1 ต่อกรณีวิกฤตการณ์ทางการเมือง มีใจความดังนี้

จากกรณีที่มีเหตุการณ์ปะทะกันระหว่างกลุ่มนปช. กับกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย จนมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมาก และเป็นเหตุให้รัฐบาลประกาศใช้พรก.แกแณ โดยมอบหมายให้ผู้บัญชาการทหารบกเป็นหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์

ต่อเหตุการณ์ดังกล่าว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอแสดงความเสียใจกับความรุนแรงและความสูญเสียที่เกิดขึ้นและมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้

1. ขอให้ทุกฝ่ายยึดมั่นในแนวทางสันติวิธีอย่างเคร่งครัด ไม่ยั่วยุ ก่อวุ่นวาย ที่จะนำไปสู่การปะทะกันระหว่างผู้ชุมนุม หรือก่อให้เกิดความรุนแรงในประเทศมากยิ่งขึ้น

2. วิกฤตการณ์ครั้งนี้ เป็นวิกฤตการณ์ทางการเมือง การใช้มาตรการทางกฎหมายไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ และอาจเป็นการสร้างเงื่อนไขที่จะนำไปสู่ความรุนแรง ยิ่งขึ้นจนยากที่จะควบคุมได้ อันจะสร้างความเสียหายแก่ประเทศอย่างใหญ่หลวง

3 การประกาศใช้ พรก. การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินแสดงให้เห็นว่า รัฐบาลปิดภาวะความรับผิดชอบในการแก้ไขปัญหา ความขัดแย้งและใช้ทหารเป็นเครื่องมือ ทางสถาบันฯ จึงขอให้ ผบ.ทบ.พิจารณาไตร่ตรอง ตัดสินใจและกระทำการใดๆ อย่างรอบคอบ โดยหลีกเลี่ยงการตกเป็นเครื่องมือของฝ่ายการเมืองซึ่งอาจนำความเสียหายมาสู่กองทัพ

สถาบันฯ จะติดตามสถานการณ์ที่ก่อกวนขึ้นอย่างใกล้ชิด และแถลงให้สาธารณชนทราบถึงเจตจำนงของสถาบันฯ เป็นระยะๆ ต่อไป

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ลงวันที่ 2 กันยายน 2551

แถลงการณ์ คณะกรรมการรณรงค์เพื่อสิทธิมนุษยชน(ครส.)

รัฐบาลต้องยุติสถานการณ์กักขังทมิฬ นายกรัฐมนตรี ต้องรับผิดชอบด้วยการ "ลาออก"

สืบเนื่องจากเหตุการณ์ปะทะกันจากความขัดแย้งทางการเมืองของกองกำลังมวลชนระหว่างกลุ่มแนวร่วมประชาชนขับไล่เผด็จการแห่งชาติ (นปช.) และกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย (PAD) เมื่อเข้าวันนี้ จนมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 1 คน และบาดเจ็บจำนวนมาก และได้ถูกนำมาเป็นข้ออ้างในการออกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ของนายสมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรี โดยให้อำนาจผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) เป็นผู้รับผิดชอบควบคุมพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตามอำนาจของพรก.ดังกล่าว รวมทั้งการประกาศเคอร์ฟิวส์ การห้ามการเดินทางและคมนาคม การห้ามชุมนุมทางการเมืองเกิน 5 คนขึ้นไป และการตรวจควบคุมการเสนอข่าวและความคิดเห็นของสื่อมวลชนทุกประเภทนั้น

คณะกรรมการรณรงค์เพื่อสิทธิมนุษยชน (ครส.) ซึ่งเป็นองค์กรสิทธิมนุษยชนที่เป็นอิสระ ทำหน้าที่ติดตามสอดส่องการละเมิดสิทธิมนุษยชน เห็นว่า รัฐบาลนายสมัคร สุนทรเวช บกพร่องในการบริหารราชการแผ่นดินอย่างร้ายแรง ไม่สามารถทำหน้าที่คุ้มครองสิทธิในชีวิต ร่างกาย และเสรีภาพในการชุมนุมและแสดงความคิดเห็น ตลอดจนทรัพย์สินของประชาชนได้ โดยเพิกเฉยต่อสถานการณ์ความรุนแรงของกองกำลังมวลชนที่มีการจัดตั้งทางการเมืองเข้าปะทะกัน ทั้งยังปรากฏชัดว่า คนของรัฐบาลส่วนหนึ่งอยู่เบื้องหลังและเบื้องหน้าในการสนับสนุนให้กองกำลังมวลชนของ นปช. เดินขบวนจากสนามหลวงมาปะทะมวลชนของกลุ่มพันธมิตรฯ ที่ถนนราชดำเนินหน้าอาคารสำนักงานองค์การสหประชาชาติ(UN) มีการทำร้ายและคุกคามทางร่างกายทั้งสองฝ่ายจนเกิดวิกฤตการณ์ความรุนแรง โดยที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเพิกเฉยและละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ไม่ควบคุมสถานการณ์ดังกล่าว ซึ่งสมควรต้องถูกประณาม โดยเฉพาะ ผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ(สตช.) และ รักษาการผู้บัญชาการกองบังคับการตำรวจนครบาล (บข.น.)

คณะกรรมการรณรงค์เพื่อสิทธิมนุษยชน (ครส.) ขอเรียกร้องอย่างจริงจัง ให้นายสมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรี รับผิดชอบต่อความบกพร่องและการกระทำอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงของคนในรัฐบาลด้วยการ "ลาออก" จากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี เพื่อเปิดทางให้ผู้ที่เหมาะสมเข้ามาบริหารราชการแทนตามวิถีประชาธิปไตย เพื่อคลี่คลายความขัดแย้งและเป็นทางออกของสังคมในสถานการณ์วิกฤตการณ์ความรุนแรงทางการเมืองในปัจจุบัน

คณะกรรมการรณรงค์เพื่อสิทธิมนุษยชน(ครส.) ขอประณามการใช้ความรุนแรงของกองกำลังมวลชนทั้งสองฝ่าย โดยเฉพาะ นปช.ที่ส่งกำลังมวลชนเข้าโจมตีการชุมนุมของกลุ่มพันธมิตร จนเกิดการบาดเจ็บและเสียชีวิต โดยเฉพาะแกนนำ ผู้ควบคุมและผู้อยู่เบื้องหลัง จะต้องมีส่วนรับผิดชอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างถึงที่สุด

รัฐบาลนายสมัคร สุนทรเวช และ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา ผู้บัญชาการทหารบก ในฐานะผู้รับผิดชอบควบคุมสถานการณ์กรุงเทพมหานคร จะต้องไม่ใช้พรก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน เข้าปราบปรามและสลาย

การประชุมของกลุ่มพันธมิตรฯ เพราะจะเป็นการเดินขั้วรอยประวัติศาสตร์อย่างกระหายเลือด ภายใต้การบงการ และกำกับของ นายสมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรี ไม่ต่างจากการล้อมปราบนักศึกษาประชาชนในเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 ซึ่งเขาเคยมีส่วนร่วมในเหตุการณ์ดังกล่าวมาแล้ว

รัฐบาลนายสมัคร สุนทรเวช ต้องหยุดเดินตามเส้นทางของอดีตรัฐมนตรี พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ที่เคยประกาศ ภาวะฉุกเฉินฯ ดำเนินนโยบายอำนาจนิยมและนำพาสังคมไทยไปสู่ความขัดแย้งไม่สิ้นสุด ทั้งนี้ การออกประกาศ บังคับใช้ พรก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินนอกจากไม่ชอบด้วยกฎหมายเนื่องจากเกิดจาก สถานการณ์ความรุนแรงที่รัฐบาลสร้างขึ้นเองแล้ว รัฐบาลไทยจะต้องแจ้งเลขาธิการองค์การสหประชาชาติตาม พันธกรณีที่กำหนดไว้ในกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางการเมืองและสิทธิพลเมือง (ICCPR.) มาตรา 4 ที่ ประเทศไทยเป็นภาคีสมาชิกผ่านเลขาธิการแห่งสหประชาชาติ(UN) ก่อนบังคับใช้ เพื่ออธิบายความชอบธรรม ของรัฐภาคีในการประกาศภาวะฉุกเฉินฯ ซึ่งมีข้อบังคับในการรอนสิทธิและละเมิดสิทธิมนุษยชน

2 กันยายน 2551

คณะกรรมการรณรงค์เพื่อสิทธิมนุษยชน(ครส.)

แถลงการณ์คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย

ฉบับที่ ๖/๒๕๕๑ เรื่อง ประณามการใช้ความรุนแรง

ด้วยสถานการณ์การเมืองปัจจุบัน เกี่ยวกับการชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ซึ่งได้มีการ ชุมนุมอย่างต่อเนื่องกว่า ๑๐๐ วัน และการชุมนุมของกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) ที่ถือได้ว่าเป็นฝ่ายตรงข้ามและมีความขัดแย้งต่อกัน จนกระทั่งเกิดเหตุปะทะของทั้งสองฝ่ายเมื่อเช้าวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๑ เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต และได้รับบาดเจ็บหลายราย โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ ของรัฐซึ่งมีหน้าที่ควบคุมให้เกิดความสงบ ไม่ได้มีท่าทีที่จะหยุดการปะทะนั้นในที่เกิดเหตุ ด้วยเหตุที่เกิดขึ้นนี้ คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย และเครือข่ายสหภาพแรงงานระหว่างประเทศ สำนักงานประเทศไทย (UNI-TLC) จึงขอแสดงท่าทีต่อสถานการณ์ดังกล่าว ดังนี้

๑. ขอประณามกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) ในการเคลื่อนผู้ชุมนุมกลุ่มของ ตนเองไปที่ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งทราบดีอยู่แล้วว่ากลุ่มผู้ชุมนุมของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยมีการ ชุมนุมอยู่ที่นั่น เป็นการแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจที่จะเคลื่อนผู้ชุมนุมของตนไปปะทะกับผู้ชุมนุมของอีกกลุ่มหนึ่ง

๒. ขอประณามเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ตำรวจ ที่มีหน้าที่ในการควบคุมดูแลให้เกิดความสงบ เรียบร้อย ซึ่งไม่มีท่าทีที่จะจัดการกับสถานการณ์การปะทะดังกล่าวที่เกิดขึ้นในขณะที่เกิดเหตุขึ้น คล้ายกับว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐสนับสนุนให้มีการใช้ความรุนแรงปะทะกันระหว่างผู้ชุมนุมทั้งสองฝ่าย หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเห็น ด้วยกับการใช้ความรุนแรงของกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติในการเข้าปะทะกับกลุ่ม พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย

๓. ขอประณามการประกาศใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ ของรัฐบาล ซึ่งถือเป็นการจำกัดสิทธิเสรีภาพของบุคคล นอกจากนี้ยังดูเหมือนรัฐบาลพยายามสร้างอำนาจที่ชอบธรรมให้ ตนเองโดยการประกาศใช้พระราชกำหนดดังกล่าว ทั้งที่รัฐบาลเป็นคู่กรณีและเป็นสาเหตุในความขัดแย้งเหล่านี้ จึงถือได้ว่าเป็นการใช้อำนาจรัฐที่ไม่เป็นธรรม

๔. เรียกร้องให้รัฐบาลแสดงความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ ด้วยการลาออกทั้งคณะ

จึงแถลงการณ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

แถลงเมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๑

คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย และเครือข่ายสหภาพแรงงานระหว่างประเทศ สำนักงานประเทศไทย (UNI-TLC)

แถลงการณ์มูลนิธิ 14 ตุลาฯ เรียกร้องให้ยุติเหตุการณ์รุนแรง

แถลงการณ์มูลนิธิ 14 ตุลาฯ เรียกร้องให้ยุติเหตุการณ์รุนแรงด้วยเหตุการณ์ความรุนแรงในประเทศขณะนี้ ได้

ลูกหลานจนกลายเป็นวิกฤตสังคม ที่กำลังนำไปสู่การนองเลือด และความเสียหายครั้งใหญ่ของประเทศ ซึ่งไม่ต่างจากเหตุการณ์ในเดือนตุลาคม 2516 และ 2519 กับพฤษภาคม 2535 วิกฤตการณ์สังคมที่เกิดขึ้น ได้ยกระดับเกินกว่าศักยภาพของบุคคลหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งจะป้องกันแก้ไขได้ แต่จำต้องเกิดการปรับตัวทางการเมืองเพื่อถอดสลักความรุนแรงที่สะสมต่อเนื่องมาอย่างกว้างขวาง และนำการเมืองสู่สมดุลใหม่เท่านั้น

มูลนิธิ 14 ตุลาฯ เราจึงขอแถลงดังนี้

1. ขอประณามการก่อความรุนแรงจนนำไปสู่การเสียชีวิตและบาดเจ็บในคืนวันที่ 1-2 กันยายนที่ผ่านมา ซึ่งน่าเชื่อว่ารัฐบาลอาจมีส่วนก่อให้เกิดขึ้น หรือมิฉะนั้นก็มิได้มีความพยายามที่จะป้องกันและระงับเหตุการณ์อย่างเหมาะสม นายกรัฐมนตรีซึ่งพูดว่าพร้อมรับผิดชอบทั้งหมด จึงต้องแสดงความรับผิดชอบด้วยการลาออก
2. การประกาศบังคับใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เมื่อเช้าวันที่ 2 กันยายน 2551 ไม่มีเหตุผลสมควร แต่ส่อว่ามีเจตนาแอบแฝงที่จะสลายการชุมนุมที่ดำเนินการด้วยความสงบตามสิทธิภายใต้รัฐธรรมนูญ จึงขอให้รัฐบาลถอนการประกาศพ.ร.ก.ฉุกเฉิน เพื่อไม่ก่อให้เกิดสถานการณ์ที่รุนแรงและบานปลายมากยิ่งขึ้น
- 3 ขอประณามการแทรกแซงการทำหน้าที่ของสื่อมวลชน และขอให้สื่อมวลชนยืนหยัดในการทำหน้าที่เสนอข่าวอย่างตรงไปตรงมาอย่างรอบด้าน
- 4 ขอเรียกร้องให้พรรคร่วมรัฐบาลออกมาร่วมรับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ด้วยการถอนตัวจากพรรคร่วมรัฐบาล เพื่อแสดงจุดยืนทางการเมืองในการคัดค้าน หรือยับยั้งไม่ให้เกิดเหตุการณ์รุนแรง
- 5 ขอให้ทหารทุกเหล่าทัพ โดยเฉพาะผู้บัญชาการทหารบกปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักความ ถูกต้องชอบธรรม คำนึงถึงความปลอดภัย และสวัสดิภาพของประชาชนเป็นเป้าหมายสูงสุด

นพ.วิชัย โชควิวัฒน์ ประธานมูลนิธิ 14 ตุลาฯ

2 กันยายน 2551

แถลงการณ์พรรคประชาธิปัตย์: ทำที่ต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน

แถลงการณ์พรรคประชาธิปัตย์

เรื่อง ทำที่ต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน

จากเหตุการณ์ที่มีผู้จงใจก่อเหตุให้มีการปะทะกันระหว่างผู้ชุมนุมสองฝ่าย ที่บริเวณสะพานมัฆวาน ถนนราชดำเนิน เมื่อกลางดึกวันที่ ๑ ต่อเนื่องถึงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๑ จนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมาก จนรัฐบาลได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในกรุงเทพมหานคร ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ นั้น

๑.พรรคประชาธิปัตย์ขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิต บาดเจ็บ และได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้ ซึ่งพรรคฯจะติดตามดูแลต่อไป และขอประณามพฤติกรรมของผู้ก่อเหตุร้ายและผู้อยู่เบื้องหลังที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บและสูญเสียชีวิตของพี่น้องประชาชนดังกล่าว

๒.พรรคประชาธิปัตย์ ยังคงยืนยันที่จะต่อต้านการใช้ความรุนแรงกับประชาชนผู้บริสุทธิ์ และพร้อมจะเข้าปกป้องพี่น้องประชาชนผู้บริสุทธิ์จนถึงที่สุด

๓.พรรคประชาธิปัตย์เห็นว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่บริเวณสะพานมัฆวาน เป็นความจงใจวางแผนของบุคคลบางกลุ่มที่ต้องการขยายสถานการณ์ให้บานปลายมาถึงจุดที่ต้องการให้เกิดสถานการณ์ฉุกเฉินขึ้น ซึ่งจากพฤติกรรมของกลุ่มบุคคลดังกล่าวชี้ชัดว่าโยงใยไปถึงรัฐบาล ภายใต้การนำของนายสมัคร สุนทรเวช กล่าวคือ

๓.๑) มีการใช้กลไกรัฐพยายามระดมประชาชนจากที่ต่างๆมาเผชิญหน้ากับกลุ่มผู้ชุมนุมที่บริเวณท่าเนียบรัฐบาล และสะพานมัฆวาน

๓.๒) มี ส.ส.รัฐมนตรี และอดีตนักการเมืองที่สนับสนุนรัฐบาลจำนวนหนึ่งขึ้นเวทีของกลุ่มต่อต้านฯ ประกาศให้เงินรางวัลกับผู้จับกุมแกนนำผู้ชุมนุมอีกฝ่ายหนึ่งอันเป็นการยั่วยุให้เกิดการปะทะและนำไปสู่ความรุนแรงในที่สุด

๓.๓) เจ้าหน้าที่ตำรวจผู้รักษาความสงบในพื้นที่ มีพฤติกรรมในการจัดวางกำลังรับมือกับเหตุร้าย เสมือนหนึ่งจงใจเปิดโอกาสให้มีการปะทะเกิดขึ้น ทั้งที่ทราบว่ามีการประชุมของกลุ่มต่อต้าน ฯ และอาจนำไปสู่การปะทะกันของประชาชน

ดังนั้นพรรคประชาธิปัตย์จึงขอเรียกร้องให้ผู้มีหน้าที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ก่อเหตุดังกล่าวอย่างเคร่งครัด หากละเลยหรือไม่ดำเนินการก็เท่ากับรัฐบาลสนับสนุนให้มีความรุนแรงเพิ่มขึ้น และละเว้นการปฏิบัติหน้าที่

๔. ผู้บัญชาการทหารบก ซึ่งได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ต้องยืนอยู่ข้างประเทศชาติและประชาชนอย่างแท้จริงและต้องเข้าใจความละเอียดอ่อนของสถานการณ์ที่อยู่ในภาวะความขัดแย้งของบ้านเมือง ที่ผู้มีอำนาจรัฐอยู่ในกระบวนการของความขัดแย้งด้วย

๔.๑) ขอให้ผู้บัญชาการทหารบก เริ่มกระบวนการเจรจาเพื่อยุติสถานการณ์ โดยเชิญทุกฝ่ายที่สามารถพูดคุยด้วยเหตุผลมาหารือเพื่อหาทางออกร่วมกัน

๔.๒) ต้องให้สิทธิเสรีภาพกับสื่อสารมวลชน ที่ทำหน้าที่เสนอข่าวสารกับประชาชนอย่างอิสระ ถูกต้อง รอบด้าน โดยปราศจากการแทรกแซงหรือควบคุมใดๆ จากรัฐบาล

๔.๓) พรรคประชาธิปัตย์พร้อมให้ความร่วมมือกับผู้บัญชาการทหารบกในฐานะผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน และบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อนำความสงบสุขกลับสู่สังคม

พรรคประชาธิปัตย์